

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 28 ธ.ค. 2561 หน้า 7 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

พาณิชย์มั่นใจราคาปาล์ม 3.2 บาท

กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์” ตั้งเป้าผลักดันราคาปาล์มสูงขึ้น 3-3.20 บาทต่อกิโลกรัม หลังขายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ.ผลิตไฟฟ้าที่บางปะกง พร้อมชวนประชาชนซื้อไข่ไก่ราคาถูก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ปริมาณ 1.6 แสนตัน ในราคาราคานำตลาด 18 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ให้เข้ามาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นโรงสกัดที่เป็นนิติบุคคลมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำ 2,000 ตัน และกลุ่มสหกรณ์ต้องมีสต็อกน้ำมันปาล์มขั้นต่ำ 1,000 ตัน จึงจะสามารถเข้าร่วมได้ แต่ถ้ามีปริมาณสต็อกไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด ผู้ประกอบการสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าร่วมโครงการได้

นอกจากนี้ ประกาศยังกำหนดการรับซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบ่งเป็น 4 เขต ได้แก่ ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี รัต จันทบุรี ภาคใต้ตอนบนประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง จังหวัดฝั่งอันดามัน กระบี่ พังงา ตรัง และภาคใต้ตอนล่าง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

โดยกำหนดให้มีการรับซื้อเฉพาะพื้นที่ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ห้ามขายข้ามเขต และยังกำหนดให้การรับซื้อจะต้องมี

อัตราไม่เกิน 50% ของปริมาณที่กำหนดในแต่ละโซน เพื่อให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึงในแต่ละพื้นที่ เช่น โซนกระบี่ กำหนดปริมาณ 5 หมื่นตัน รายใหญ่รายเดียวสามารถเสนอขายได้เพียง 2.5 หมื่นตัน และส่วนที่เหลือเปิดโอกาสให้รายอื่นได้มีโอกาสขาย ไม่เช่นนั้นจะกระจุกตัวแค่รายใหญ่รายเดียวได้ มั่นใจจะทำให้ราคาผลปาล์มในประเทศขยับใกล้เคียงเป้าหมายที่ 3.00-3.20 บาทต่อกิโลกรัม

นายวิชัย กล่าวว่ กรมการค้าภายในได้หาทางแนวทางแก้ปัญหาไข่ไก่โดยจัดโครงการจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยจัดให้มีการจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 6 หมื่นแห่ง ด้วยการจัดหาผลผลิตไข่ไก่จากเกษตรกร ฟาร์มผลิตไข่ไก่ในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง นำมาบรรจุกล่องกระดาษกล่องละ 10 ฟอง จำหน่ายกล่องละ 20 บาท รวม 1.5 ล้านกล่อง โดยจะทยอยส่งมอบให้ร้านธงฟ้าประชารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงกลางเดือน ก.พ.2562

รวมทั้งยังจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันบางจากและ ปตท.ในวันที่ 2 ม.ค.2562 จำหน่ายผ่านการจัดงานธงฟ้า “มหกรรมขับเคลื่นเศรษฐกิจในภูมิภาค” 22 จังหวัด ซึ่งการจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และผ่านการจัดงานธงฟ้าจะช่วยระบายไข่ไก่ได้รวม 30 ล้านฟอง พร้อมกันนี้จะเร่งผลักดันการส่งออกไข่ไก่มีเป้าหมาย 60 ล้านฟอง คาดว่าจะเริ่มส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 28 ธ.ค. 2561 หน้า A6 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

คลอดเกณฑ์ซื้อปาล์ม แบ่ง4โซนขายกฟผ.ผลิตไฟฟ้า เนะเกษตรคงพื้นที่ปลูกพุงราคา

โปสทูเดย์ - พาณิชนัยออกประกาศหลักเกณฑ์ขายปาล์มผลิตไฟฟ้า คม 4 โซนห้ามข้ามเขต เนะเกษตรคงพื้นที่ปลูกเหตุทิศทางโลกไม่สดใส

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมจะออกประกาศเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ปริมาณ 1.6 แสนตัน ในราคาน้ำตาล 18 บาท/กิโลกรัม (กก.) เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้เข้ามัลมิตรได้ตั้งแต่วันที่ (27 ธ.ค.) เป็นต้นไป โดยกำหนดเงื่อนไขให้โรงสกัดที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

ขั้นต่ำ 2,000 ตัน และกลุ่มสหกรณ์จะต้องมีสต็อกน้ำมันปาล์มขั้นต่ำ 1,000 ตันสามารถเข้าร่วมได้

“สาเหตุที่ต้องกำหนดปริมาณสต็อกขั้นต่ำนั้น เพราะต้องการให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเข้ามาขายให้กฟผ. เพราะเมื่อทำสัญญาแล้ว หาก กฟผ.ได้น้ำมันปาล์มน้อยกว่าที่กำหนด จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบการที่มีน้ำมันปาล์มไม่ถึงสามารถร่วมกลุ่มมาเข้าร่วมโครงการรับซื้อได้” นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้ ในประกาศยังได้กำหนดการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะแบ่งออก 4 เขต ได้แก่ ภาค

ตะวันออก จ.ชลบุรี ตรัง จันทบุรี ภาคใต้ตอนบน คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง จังหวัดฝั่งอันดามัน คือ กระบี่ พังงา ตรัง และภาคใต้ตอนล่าง คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล โดยกำหนดให้มีการรับซื้อเฉพาะพื้นที่ในเขตเท่านั้นห้ามขายข้ามเขต และยังกำหนดให้การรับซื้อจะต้องมีอัตราไม่เกิน 50% ของปริมาณที่กำหนดในแต่ละโซน เพื่อให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึงในแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากที่ดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว จะทำให้ราคาผลปาล์มในประเทศขยับใกล้เคียงเป้าหมายที่ 3-3.20 บาท/กก.แต่ต้องยอมรับว่าทิศทางอุตสาหกรรม

ปาล์มมีแนวโน้มไม่สดใส ดังนั้นเกษตรกรไม่ควรจะเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม แต่หันไปพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่แทนจะดีกว่า

“สถานการณ์ตลาดปาล์มของโลกยังไม่ดี อินโดนีเซียมีสต็อกน้ำมันปาล์มเหลือ 4.3 ล้านตัน มาเลเซียมีสต็อก 2.5 ล้านตัน หลังจากที่สหภาพยุโรป (อียู) เข้มงวดในการห้ามนำน้ำมันปาล์มมาใช้ด้านพลังงานและบริโภค ทำให้ส่งผลกระทบต่อตลาดปาล์มทั่วโลก ในส่วนของไทยจะเร่งแก้ไขปัญหาลักคั่นให้ใช้ ปี 20 มากขึ้น หากได้ตามแผนก็จะทำให้ผลผลิตปาล์มกับความต้องการใช้เข้าภาวะสมดุล ขณะที่อินโดนีเซียก็แก้ปัญหาด้วยการลักคั่นใช้ ปี 25 แล้วเช่นกัน” นายวิชัย กล่าว ■